

บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2555 และ 2554

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ระยะเวลาเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 งบกำไรขาดทุนรวมและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท ระยะเวลาเพียวรีฟายเออร์
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ระยะเวลาเพียวรีฟายเออร์
จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึง
ไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป

- 1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 20.5 ก) บริษัทฯมีข้อพิพาททางการค้า
และคดีฟ้องร้องที่สำคัญกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ขณะนี้ ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่
ภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง
ผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการ
ยุติธรรมในอนาคต เนื่องจากผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าว
จากผู้ขายรายอื่น เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทฯ ที่จะ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากขึ้นอยู่กับผลของข้อพิพาททางการค้า
คดีฟ้องร้อง การหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการย้ายที่ตั้งโรงงานให้ใกล้แหล่ง
วัตถุดิบใหม่ดังกล่าว การจำหน่ายทรัพย์สินและการหารุรกิจใหม่

- 2) บริษัทฯยังอยู่ระหว่างการจัดให้มีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพื่อใช้ในการพิจารณาการค้ำประกันและปรับปรุงรายการของบัญชีดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ก) บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวนเงิน 1,078 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: 1,187 ล้านบาท) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 621 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: 602 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
 - ข) บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวนเงิน 280 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: 432 ล้านบาท) โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินการค้ำประกัน

การไม่ให้อ้างอิง

เนื่องจากผลของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการตามที่กล่าวไว้ในวรรค 1) และผลการพิจารณาการค้ำประกันของสินทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในวรรค 2) อาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญอย่างมากต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจให้อ้างอิงต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดเดียวกันไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ระยองเพียวริไฟเยอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ระยองเพียวริไฟเยอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและเสนอรายงานไว้แบบไม่แสดงความเห็นตามรายงาน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากผลของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงาน ต่อเนื่องของกิจการ และการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

ศุมาลี ธีรารบัตินิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 7 พฤศจิกายน 2555